



ประกาศเทศบาลตำบลเชียงเคียว
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน

ตามที สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

ซึ่งกำหนดรับสมัครฯ ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยทำการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคียว นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียน ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน (ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐) เพื่อเข้าทำการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยเรียงตามลำดับเลขที่สมัครสอบ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๓	นางสาวพนัสดา ดินवलพะเนา	
๑๐๖	นางสาวณัฐธัญภัทร ผาด่านแก้ว	

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีผู้สมัครรายใดสอบผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

กำหนด วัน เวลา ในการสอบสัมภาษณ์

โดยให้ผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ดังกล่าวข้างต้น **เข้าทำการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสภา ฯ (อาคารอนุสรณ์ ๒๒๒.รุ่นที่ ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (การแต่งกายชุดสุภาพ)**

ผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ดังกล่าว ถ้าไม่เข้าทำการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ ในการเข้ารับการเลือกตั้งครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับการเลือกตั้ง

ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับการเลือกตั้งฯ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับการเลือกตั้งรวมทั้งการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ฯ ในวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคียว และทางเว็บไซต์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายชัย สุริรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขียงเคเรือ